

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KHÁNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND

Khánh Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v triển khai thực hiện tổ chức  
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước  
sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Công văn số 1361/SNN-TTN ngày 12/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021. UBND huyện Khánh Sơn báo cáo như sau:

**1. Đối với UBND các xã, thị trấn**

- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 bằng các hình thức như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên loa, treo biểu ngữ, áp phích với mục tiêu, nội dung về cấp Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường thời lượng và chương trình, tin, bài cung cấp kiến thức và hiểu biết các vấn đề Nước sạch và vệ sinh môi trường, phản ánh về việc thực hiện Luật Tài nguyên nước trên địa bàn huyện, lên án các hành động buôn bán động vật hoang dã. Khuyến khích các hoạt động bảo vệ Nước sạch và vệ sinh môi trường như tham gia dọn vệ sinh đầu mối thu nước; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; dọn vệ sinh đường thôn, xóm, khu dân cư; thu dọn các loại chai chứa thuốc, phân trong nông nghiệp; trồng và chăm sóc cây xanh, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; treo băng rôn, biểu ngữ tại các khu vực đông dân cư; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, chia sẻ nguồn nước trong mùa khô hạn

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ Nước sạch và vệ sinh môi trường tại nông thôn; vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ Nước sạch và vệ sinh môi trường;

**2. Đối với các cơ quan, đơn vị; Trường học trên địa bàn huyện**

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền nội dung hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến người dân, tổ chức kiểm tra các hệ thống nước tự chảy, trên địa bàn các xã và thị trấn đảm bảo hoạt động cung cấp nước sạch cho người dân tại địa phương.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ nước sạch như tuyên truyền trên đài truyền thanh-truyền hình huyện, xã, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan đơn vị, tổng dọn vệ sinh, trồng cây xanh chung quanh trụ sở làm việc.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, triển khai các mô hình phát triển kinh tế kết hợp với việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Trường học tổ chức dọn vệ sinh chung quanh khu vực sân trường, tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh. Lòng ghép nội dung về công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường trong nội dung giảng dạy.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên UBND huyện chỉ yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện chủ yếu bằng công tác tuyên truyền, treo băng rôn là chính.

UBND huyện Khánh Sơn báo cáo về kết quả thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa được biết và tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT NS&VSMTNT tỉnh K/H; } (VBĐT)
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Đông**